

การส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไปยังหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕.

ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	จำนวน (คน)	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุดการอบรม	รวม ระยะเวลา อบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงาน ผู้จัด)	การดำเนินการ	
										ระหว่าง อบรม	อบรม เสร็จ สิ้น
๑	อบรม (การทดลอง ข้อสอบ)	การเข้าร่วมการทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ทักษะการอ่านและการฟัง	๖	เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทักษะ การอ่านและการฟัง สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง กับการต่างประเทศ และผู้ที่อยู่ในสายที่จะสมัครรับทุน ฝึกอบรมหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ รวมถึง ผู้ที่สนใจและมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป	ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะ วงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ	๑ กันยายน ๒๕๖๕	๐.๕ วัน	สถาบัน การต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ ต่างประเทศ	/	-	/
๒	การประชุม เชิงปฏิบัติการ	การประชุมเชิงปฏิบัติการชุด Justice for Silent Victims ๑๑ (JcSV๑๑) ครั้งที่ ๑๑	๔	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสืบสวน ปราบปราม การค้าสัตว์ที่มีลักษณะข้ามชาติในพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และให้กระบวนการยุติธรรมของไทย ผู้กระทำความผิดทุกราย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงาน ได้แก่ทบทวนมาตรฐานในการรับมือกับภัยคุกคาม ในรูปแบบการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ	ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๕	๕ วัน	องค์การแพน เทอรา เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้	/	-	/
๓	อบรม ออนไลน์	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการ ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ DXC ประจำหน่วยงาน "หลักสูตรการใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม ให้กับผู้ใช้งาน (USER)"	๑๓	เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและ ผู้ดูแลระบบ DXC ประจำหน่วยงาน รวมถึงสามารถ เรียกใช้ข้อมูลจากระบบ DXC ได้โดยตรง	ณ สำนักงาน ปปง. จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	๘ กันยายน ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	/	-	/
๔	อบรม ออนไลน์	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการ ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ DXC ประจำหน่วยงาน "หลักสูตรการใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม ให้กับผู้ดูแลระบบประจำ หน่วยงาน (Local Admin)"	๒	เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและ ผู้ดูแลระบบ DXC ประจำหน่วยงาน รวมถึงสามารถ เรียกใช้ข้อมูลจากระบบ DXC ได้โดยตรง	ณ สำนักงาน ปปง. จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	๙ กันยายน ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	/	-	/
๕	สัมมนา ออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)	การสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานมีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติชั่วโดย ผิดวินัย	๒	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาวิญญ์และ ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานมีวินัยและ ป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติชั่วโดย ผิดวินัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ณ สำนักงาน ปปง. จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.	/	-	/
๖	สัมมนา ออนไลน์ (Cisco Webex Meeting)	การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการอบรม กฎหมายปกครองตามเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพของบุคลากรภาครัฐ	๘	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ กฎหมายปกครองที่มีต่อการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรภาครัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสังคม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟัง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกฎหมาย ปกครองตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ บุคลากรภาครัฐ	ณ สำนักงาน ปปง. จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง	๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	๐.๕ วัน	สำนักงานศาล ปกครอง	/	-	/

รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)

เดือน กันยายน ๒๕๖๕

๑. สรุปส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมดจำนวน ๑๕ ราย จากหลักสูตร/โครงการ จำนวน ๖ หลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

- ๑) ฝึกอบรม ๒๑ ราย (๑.๑ แบบปกติ ๖ คน ๑ หลักสูตร, ๑.๒ อบรมออนไลน์ - ๑๕ คน ๒ หลักสูตร)
- ๒) ประชุม ๔ ราย (๑.๑ แบบปกติ ๔ คน ๑ หลักสูตร, ๑.๒ ประชุมออนไลน์ - คน - หลักสูตร)
- ๓) สัมมนา ๑๐ ราย (๑.๑ แบบปกติ - คน - หลักสูตร, ๑.๒ สัมมนาออนไลน์ ๑๐ คน ๒ หลักสูตร)